

- สำนักงานปลัด  
 ส่วนการคลัง  
 ส่วนโยธา

ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๖๗๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่ ๖๓๖ (๖)  
วันที่ ๒๘ พ.ย ๒๕๖๖  
เวลา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  
ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗๓๐  
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอปักธงชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี โดยประชาชนนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว ประชาชนนิยมการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การยิงปืนขึ้นฟ้าตามความเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลอง และการปล่อยโคมลอยตามความเชื่อว่าเป็นการปลดปล่อยความทุกข์และเรื่องร้ายให้ออกไปจากตัวและครอบครัว บางครั้งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยและอาจทำให้เกิดผลกระทบทางการบินของเครื่องบินต่าง ๆ รวมถึง มักเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรทางบกและทางน้ำ ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นประจำทุกปี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการจัดงานประเพณีดังกล่าว อำเภอปักธงชัยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตรวจสอบอาคารสถานที่ โปะ ทำเทียบเรือโดยสารที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย พร้อมทั้งให้แจ้งหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม ให้อันคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่

๒. ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคเอกชน ที่จะจัดงานวันลอยกระทงเตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมประจำบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทง เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที และดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด

/๔. ให้กำหนด...

